



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ให้พี่น้องทยอยกลับมาที่มีรายงานตัว
โทษหนัก
ทั้งจำคุก-ปรับ**

รณช.สธ.สั่งสำทุกคน
แต่กรณคนโรคว่าไม่มี
143รายถึงสกัดทียบแล้ว
จีนสภกโรงแรนถล่ม
คราผู้กักโรคดับ10ศพ

กระทรวงสาธารณสุข-ตม. ร่วมยืนยัน ไม่มี "พี่น้อง"
หลบหนีการกักตัวหลังเดินทางถึงไทย แต่เป็นช่วง
รอยต่อมาตรการคัดกรองเดิม ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ให้ผีน้อย

เปิดช่องให้คนไม่มีใช้กลับไปกักตัวเอง 14 วัน วอนสังคมอย่าเพิ่งตั้งแง่รังเกียจ ขณะที่กลุ่มแรกเข้ากักตัวดูอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบครบ 60 คน ตามด้วยกลุ่มสองอีก 88 คน ด้าน “รมช.สธ.” ลั่นคนที่หลุดไปปรอบแรกต้องมารายงานตัวใน 8 วัน ผีน้อยมีโทษหนัก ด้านสมาคมร้านขายยา ร้องแถลงการณ์ ยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน 2.5 หมื่นชิ้นตามที่เป็นข่าว ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสสมรณะลามหนักทั่วโลก ต่างจากในจีนเริ่มดีขึ้น แต่เคราะห์ซ้ำโรงเรือนที่ใช้กักผู้เฝ้าระวังกลุ่มเจ็บตายเพียง

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นตอของโรคเริ่มคลี่คลาย จากการใช้มาตรการเด็ดขาดมาจัดการ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดนอกประเทศกลับยิ่งน่าห่วง เมื่อพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกในหลายประเทศ และผู้ป่วยรายใหม่ กับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

★ สธ. ไทยยันยังรับมือไหว

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 มี.ค. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงสถานการณ์การระบาดของ

☆ ต่อจากหน้า 1

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อโรคโควิด-19 ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมจำนวนเท่าเดิม 50 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม มีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 16 ราย ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 1 ราย ยังอาการคงที่ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านเพิ่มอีก 2 ราย รวมกลับบ้านได้ 88 รายแล้ว สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมีจำนวน 4,866 ราย อนุญาตให้กลับบ้านและติดตามอาการ 2,629 คน ซึ่งแม้ว่าในช่วงหลังมานี้เป็นตัวเลขการสอบสวนโรคค่อนข้างสูงขึ้น แต่เราก็ยังสามารถรับมือได้

★ ความตื่นตระหนกน่ากลัวกว่า

นพ.ธนรักษ์กล่าวอีกว่า มาตรการภาครัฐมีความพยายามชะลอการแพร่ระบาดในประเทศไทย 2 ส่วนคือ การจัดการกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและมาตรการเฝ้าระวังคนไทยด้วยกันที่มีอาชีพความเสี่ยงติดโรค เราพยายามเตรียมสถานพยาบาลให้พร้อม หากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังอยากให้ภาคประชาชนและสังคมต้องร่วมกันออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนลดการแพร่โรค และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดความกังวลเกี่ยวกับโรคนี้ สะท้อนมาหลายรูปแบบ รวมถึงตีตราและรังเกียจผู้ป่วยมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งดี เชียนสูง นายก-

รัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวไว้ว่าความกลัวและตื่นตระหนก จะทำลายสังคมได้มากกว่าไวรัส ดังนั้น จึงอยากให้การจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ คาดว่าจะเป็นระยะยาว ซึ่งคิดว่าความเชื่อใจและไว้ใจจะทำให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้

★ วอนอย่าตั้งแง่รังเกียจกัน

รองอธิบดีคร. กล่าวด้วยว่าสำหรับการคัดกรองแรงงานนอกระบบชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ สธ.เริ่มการคัดกรองไปพลั่วที่แรก ของวันที่ 8 มี.ค. คือสายการบินจินแอร์ ที่ยิวบิน LJ008 มีผู้เดินทางมาจากสนามบินอินชอนเกาหลีใต้ 104 ราย จากนั้นมีการคัดกรองเพิ่มรวม 4 ไปพลั่ว มีแรงงานไทยกลับมา 500 กว่าราย สธ.คัดกรองทุกราย และสามารถระบุตัวแรงงานไทยทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในการเข้าไปสถานที่สังเกตอาการ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการลดความเสี่ยงกับประเทศไทยและครอบครัวของแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลี เพราะการรับไว้ในสถานที่สังเกตอาการ โอกาสที่จะแพร่เชื้อแทบจะเป็นศูนย์ ซึ่งทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี แต่หากกลับไปที่บ้านและไม่รู้วิธีปฏิบัติตัว ถ้ามีอาการจะมีความเสี่ยงสูง เราดำเนินการด้วยความเข้าใจจึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่ตั้งแง่รังเกียจไม่อยากจะสถานที่กักกันอยู่ตรงนั้น



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ได้เข้าใจและลดการตั้งแง่ ขอให้เปลี่ยนเป็นความร่วมมือกันจะดีกว่า

★ แจงเหตุ “ผีน้อย” หนีการกักตัว

นอกจากนี้ นพ.ธนรักษ์ก็กล่าวถึงข่าวการหลบหนีของแรงงานนอกระบบชาวไทยเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิว่า น่าจะเป็นเที่ยวบินก่อนหน้าที่จะเริ่มดำเนินการคัดกรอง จึงทำให้เกิดความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่ภาครัฐจะดำเนินการคือ มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยง โดยมาตรการผู้เดินทางที่กลับจาก 4 ประเทศ ทั้งหมดคือ อิตาลี อิหร่านและจีน จะต้องลงทะเบียนให้รายงานตัวแจ้งอาการตามความเป็นจริงทุกวันตลอด 14 วัน ผ่านช่องทางสะดวกหรือแอปพลิเคชัน หากรายงานเป็นเท็จจะมีโทษตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ ส่วนที่มาจากประเทศอื่นๆ แนะนำให้ดูแลสุขภาพตนเอง ถ้ามีอาการให้พบแพทย์ทันที และให้พักอยู่บ้าน 14 วัน

★ มีนข้าวปลอม โผล่รายวัน

ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อความประกาศ โชนจังหวัดอินทราญ โควิด-19 แบ่งพื้นที่เสี่ยง มีตรา สธ. กำกับด้วยนั้น นพ.ธนรักษ์ก็กล่าวว่า เป็นเรื่องไม่จริงและเข้าใจว่าเป็นของเก่ามากแล้ว ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่เสี่ยง น่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ส่วนการแชร์กันในโลกออนไลน์

ถึงการรับประทานวิตามินซีเพื่อป้องกันเชื้อก่อโรค โควิด-19 นั้นก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า การรับประทานวิตามินซีจะมีประโยชน์ และสามารถป้องกันลดความรุนแรง และลดระยะเวลาของเชื้อหวัดได้อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งว่า ขณะนี้สถาบันปราชญ์ราชมงคลฯ รับสมัครนักเรียนดีเอกเซอร์ เพื่อมาร่วมงานกอบกู้สถานการณ์ โควิด-19 ด้วย

★ ปรับมาตรการกักกรองเข้มข้น

ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้หลบหนีการกักตัวตามที่มีกระแสข่าว โดยมาตรการคัดกรองใหม่เริ่มตั้งแต่ท่าอากาศยานอินชอนเกาหลีใต้ ที่จะมีการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารชาวไทย กับผู้โดยสารสัญชาติอื่น โดยให้ผู้โดยสารชาวไทยทั้งหมดนั่งรวมกันที่ด้านท้ายเครื่องบิน ส่วนผู้โดยสารสัญชาติอื่นนั่งส่วนหน้า และเมื่อมา

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะคัดกรองกลุ่มคนไทยทั้งหมดเป็นกลุ่มแรก ด้วยการแยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรงงานผีน้อย และกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้และดูอาการตั้งแต่หน้าประตูเครื่องบินจนถึงด้านตรวจคนเข้าเมือง โดยกลุ่มแรงงานผีน้อยทั้งหมดจะต้องไปตรวจคัดกรองอีกครั้งที่ฐานที่เรือสำเภาที่ จ.ชลบุรี โดยมีตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก คอยดูแลอำนวยความสะดวก

★ ไม่มีไข้ให้ไปกักตัวเองที่บ้าน

ด้านกลุ่มผู้โดยสารคนไทยทั่วไป หากพบมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด-19 จะถูกส่งไปยังฐานที่เรือสำเภาที่ จ.ชลบุรี เช่นเดียวกับแรงงานผีน้อย ส่วนคนไม่มีไข้จะได้รับการปล่อยตัวไปกักตัวที่บ้านตามภูมิลำเนา 14 วัน ขณะที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด-19 จะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทันที ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบอาการไข้และไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์บนหนังสือเดินทางผ่าน ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองต่อไป ซึ่งด้านตรวจคนเข้าเมืองจะส่งต่อข้อมูลให้กรมควบคุมโรคเฝ้าติดตามอาการเป็นเวลา 14 วัน

☆ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ให้พี่น้อง **★ ต่อจากหน้า ๑**

★ ยันไม่มีแรงงานฝืนยอหลบหนี

กรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีแรงงานไทยฝืนยอจากเกาหลีใต้หลบหนีผ่านกักกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหนีกลับคนนั้น แหล่งข่าวในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติหากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกล่าวว่า ไม่เป็นความจริงและอาจเป็นการเข้าใจผิดกันเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ เพิ่งเริ่มปฏิบัติความมาตรวจใหม่ในเวลา 21.๐๐ น.ตั้งแต่เที่ยวบินที่ แอลเจ ๐๐8 สายการบินจินแอร์ที่เดินทางมาซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 21.1๐ น.หลังจากศูนย์กักกันคัดกรองที่ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมรองรับต้นระบบ ส่วนการปฏิบัติการในเที่ยวบินที่เคอี 659 ของสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ที่จี 651 และเที่ยวบิน TG 657 ของสายการบินไทย ที่มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา ๐๐.2๐ น. 12.2๐ น. และ 18.๐๐ น.ตามลำดับ ก่อนหน้านั้นเป็นการปฏิบัติตามความแนวมาตรการเดิม

★ จากอินชอนวันเดียว 5 เที่ยวบิน

สำหรับบรรยากาศที่บริเวณด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 8 มี.ค. เจ้าหน้าที่ประจำด่านปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่เวลา ๐๐.2๐ น.

ไปจนถึงเวลา 24.๐๐ น. เนื่องจากมีเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเก๊า ฮองกง เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี มาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากถึง ๘1 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม มีเที่ยวบินจากสนามบินอินชอนมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่ 5 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่เคอี 659 และเคอี 658 สายการบินไทย เที่ยวบินที่จี 651 และจี 657 สายการบินจินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่แอลเจ ๐๐8

★ ส่ง 60 ฝืนยอฝ่าวงล้อมที่สัตหีบ

บรรยากาศการส่งตัวแรงงานนอกระบบชาวไทยจากเกาหลีใต้หรือกลุ่มฝืนยอไปกักตัวไว้ที่เรือที่ฐานทัพเรือสัตหีบนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา ๐1.15 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ พักเพื่อเฝ้าดูอาการ อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 60 คน แบ่งเป็นหญิง 38 คน ชาย 22 คนเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังศูนย์ฝืนยอไว้รอตรวจโรค โดยทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรคด้วยกระดาษใช้ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระ รองเท้าและอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าห้องกัก โดยคัดแยกชายหญิงในการเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการห้องละ 3 คน โดยคนไทยกลุ่มนี้จะถูกกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสก่อโรคโควิด-19

★ ทหารคุมเข้มตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนรถบัสและพนักงานขับรถที่รับส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้จะต้องผ่านการทำความสะอาดด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อตามขั้นตอน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเดินทางกลับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค ผู้ขับขี่และผู้ใช้งานกับรถโดยสารทั้ง 3 คัน หลังการปฏิบัติการกิจสำหรับพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 6 อาคาร ตั้งแต่อาคาร ๓-อาคาร ๘ โดยผู้ที่ถูกกักตัวจะอยู่ได้ในพื้นที่เฉพาะด้านในอาคารรับรองและสวนหย่อมรอบอาคารมีรั้วกัน โดยรอบและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือเฝ้าอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้ออกบริเวณด้านนอกหรือริมทะเล คาดว่าจะมีคนไทยกลับจากเกาหลีใต้ทยอยมายังอาคารกิจการรับรองสัตหีบเพิ่มอีก

★ เตือนฝืนยอหนีก็คัดกรองระวังคุก

ต่อมาเวลา 10.๐๐ น. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาคารรับรองสัตหีบ จ.ชลบุรี ว่ากลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมายและเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเที่ยวบิน 21.10 น. ของวันที่ 7 มี.ค. ทั้งหมดและหลบหนีขบวนการคัดกรองจะต้องมาเข้ากระบวนการ

คัดกรองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยใช้เวลา 3 วัน ขณะนี้มอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดติดตามตัวผู้ร้ายชื่อหลบหนีทั้งหมดกลับเข้ากระบวนการคัดกรอง หากใครไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี จำคุก 2 แสนบาท

★ แจ้งขั้นตอนการแยกรักษา

จากนั้นนายสาธิต พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 พล.ร.ท. ธาณี แก้วแก้ว เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือและนายนิรศ นีรัมย์วงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงถึงการรับแรงงานไทยจากเกาหลีใต้เข้ารับสังเกตอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ว่า สธ. ร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันจัดพื้นที่ควบคุมโรคเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จนพ้นระยะที่กักตัวของโรค โดยแรงงานทั้งหมดหลังถูกคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ หากมีไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ส่วนที่เหลือจะส่งเข้ารับไว้เพื่อสังเกตอาการที่พื้นที่ควบคุมโรคอาคารกิจการรับรองสัตหีบ ซึ่งสามารถรองรับได้สูงสุด 750 คน

★ ระวังพิเศษแรงงานหญิงท้อง 3 คน

นายสาธิตกล่าวอีกว่าส่วนแรงงานถูกกฎหมายหรือผู้เดินทางอื่นๆจากเกาหลีใต้จะถูกคัดกรองที่สนามบินหากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน ส่วนที่เหลือจะถูกส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรคใกล้ภูมิลำเนาที่ทางจังหวัดหรือสาธารณสุขประจำจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้โดยจะมีระบบเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน ทั้งนี้สำหรับคนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวมีทั้งสิ้น 60 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 33 คน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม เมืองทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ มีอาการปกติ ไม่มีไข้ สัมภาระทุกชิ้นที่นำติดตัวมาทั้งรองเท้าและอุปกรณ์สื่อสารได้รับการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนขึ้นห้องพัก และจากนี้จะมีการตรวจวัดไข้สอบถามอาการทุกวัน ดูแลด้านสุขภาพจิต โดยทีมแพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลการแพทย์เถียรติงส์ และทีมตรวจคัดกรองสุขภาพจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่ 6 และโรงพยาบาลสัตหีบฯ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ ส่งคืนยักกั้วเพิ่มอีก 83 คน
 ต่อมาเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ น.อ.ชาญชัย สมบูรณ์ศักดิ์ รอง ผอ.รพ.อากาศกรเกียรติวงศ์ หน่วยงานไอศักคานุกูลจิต สไลวินสกีผู้ช่วยท่องเที่ยว และกัฬ้าจังหวัดชลบุรี และ นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖ ร่วมกันแถลงข่าว รายงานเกาหลีใต้ที่ได้อำนาจการณ ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์กองทัพเรือ อ.สัตหีบ โดย พล.ร.ท.ประชาชาติ กล่าวว่ ขณะนี้มีแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ เดินทางมาที่อาคารรับรองสัตหีบ เพิ่มอีก 83 คน จากเดิมมาชุดแรก 60 คนทำให้ปัจจุบันมีแรงงาน ที่เฝ้าดูอาการทั้งหมด 143 คน และจะเดินทางมาเพิ่ม ในสิ้นมี้อักจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้กองทัพเรือสัตหีบพร้อม รับได้ 400 คน จะพยายามขยายขีดความสามารถ ให้รับได้ถึง 750 คน

★ โรงเรียนการบินพร้อมรับฝีน้อย
 ขณะนี้โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้เตรียมการรับกลุ่มฝีน้อยที่เดินทางมาจากประเทศ เกาหลีใต้อย่างเต็มที่โดยจะมีฝีน้อยชุดแรกเดินทาง มากักักตัวในวันที่ 10 มี.ค.นี้ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นเมื่อ วันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ทอ. โดยมีย พล.อ.อ.ศฤงษ์พงษ์ วัฒนาวรางกูร หัวหน้า คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพอากาศเป็นประธานในการประชุมที่โรงเรียน การบินกำแพงแสน โดยจะใช้บ้านรับรอง 5 เป็น สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตการณ์ โดยจะปิดถนนรอบ บริเวณบ้านพักรับรอง 5 พร้อมทั้งเน้นย้ำเพื่อความ เข้าใจว่ากลุ่มคนดังกล่าวยังไม่ใช่ผู้ป่วยแต่เป็นเพียง กลุ่มคนที่เข้ามาพักเพื่อสังเกตอาการเพียง 14 วันเท่านั้น

★ สาวจากเกาหลีกักตัวเอง 14 วัน
 ดัน จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ ฝีน้อยสาวคนหนึ่งที.ชยางาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หลังเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้และกักตัวเอง เพื่อติดตามอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ทราบชื่อ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี โดย น.ส.เอ แยกตัวเอง ออกมาอยู่บ้านอีกหลังที่แยกคนเดียว ภายในบ้าน มีอุปกรณ์เครื่องใช้และอาหารไว้อย่างเพียงพอสำหรับ การกักตัว 4 วัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่เชื้อ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือและน้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกัน เชื้อโรค สบถาม น.ส.เอ เปิดเผยว่ ก่อนจะเดินทาง กลับประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์กับทางการ เกาหลีใต้อันตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อโควิดไม่มีเชื้อ ถึงจะอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้ และ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้แจ้งให้ทางบ้าน จัดบ้านอีกหลังไว้เพื่อกักตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้คนใน ชุมชนและผู้ที่อยู่ใกล้ติดสบาย

★ ผวาโควิดสั่งปิดโรงเรียน 5 วัน
 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมวัง หมู่ 5 ต. หลุมวัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอิทธิพล กาญจนโรจนต์ ผอ.โรงเรียน นายอุตร ศรีสุข ครู ข้าราชการพิเศษ นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย นายก อบล.หลุมวัง นายบุญไชย อุคม ผอ.รพ.สต. หลุมวัง นายพิทักษ์ สระทองรอด ผู้ใหญ่บ้าน และ บุคลากรครูผู้ช่วย ถูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และถูกจ้างชั่วคราวกว่า 80 คนช่วยฉีดน้ำล้างความ สะอาดโรงอาหาร ห้องเรียน และอื่นๆ ซึ่งทุกคนต่าง สวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งถุงมืออย่างรัดกุม สบ ถถามนายอิทธิพลเปิดเผยว่ ก่อนหน้านี้ได้มีผู้ปกครอง ของนักเรียน 2 คนเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศ บราซิลและมาส่งลูกที่โรงเรียนและเพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่เชื้อทางโรงเรียนสั่งปิดเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มี.ค.และให้เด็กมาสอบในวันที่ 16-17-18 มี.ค.นี้ ส่วนผู้ปกครองทางเจ้าหน้าที่ได้ เข้าไปพูดคุยและให้กักตัวเองในบริเวณบ้านเป็น เวลา 14 วันแล้ว

★ นักท่องเที่ยว 8 คนขอเข้ากักตัว
 ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในพุทธมณฑล อีสาน ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น สถานที่พักพิงและควบคุม โรคสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่ม เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบ ความพร้อมของอาคารและซักซ้อมทำความเข้าใจ ในสถานการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานหลังศูนย์ดังกล่าวนี้ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พักพิงตามนโยบายของ รัฐบาล ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ กลุ่มเสี่ยงเข้ามาขอรับการควบคุมโรคทั้งหมด 8 คน ทุกคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและผ่าน ขั้นตอนการตรวจร่างกายมาอย่างละเอียดและ ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางและไม่มี บุคคลใดที่มีไข้สูงหรืออาการที่แสดงให้เห็นถึงการ ติดเชื้อ แต่เพื่อความปลอดภัยทั้ง 8 คน จึงขอเข้า รับการควบคุมโรคตามมาตรการดังกล่าวเพื่อความ ปลอดภัยในภาพรวม

★ มท.-สธ.เร่งตามตัวฝีน้อยหนีกักตัว
 วันเดียวกัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีแรงงาน นอกระบบชาวไทยจากเกาหลีใต้ 70-80 คน หนี ออกจากการกักตัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่กำลังนำตัวไปยังอาคารรับรองสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองว่ากระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข กำลังเร่งติดตามแรงงาน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ทั้งหมดกลับมาก และยื่นยื่นรัฐบาลยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ ข้อเท็จจริงได้แบ่งประเภทแรงงาน เป็น 2 กลุ่ม จาก 2 เมือง ตั้งแต่ที่สนามบินไปส่งที่ สักเห็นแล้ว ส่วนที่ประชาชนตื่นตระหนก หาก 70-80 คน มือการคิดโควิด-19 รวมถึงมีการประเมินว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ไร้สัมผัสนักบิน เขายังไม่ได้ป่วยแต่ทั้งนี้ ต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการก่อน ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข สั่งการให้ นพ.สุวรงค์ ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้เดินทางมาจากไคร้พลบนนี้ไปบ้างเพื่อนำตัวกลับมากักกันโรค และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคต่อไป

★ นายกฯ ให้ กอ.รมน.ช่วยงาน สธ.

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการประชุมร่วมของ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และปลัดกระทรวงกลาโหม กับเหล่าทัพ เพื่อรับทราบสถานการณ์และให้จัดกำลังพลสนับสนุน สธ. ร่วมกระบวนการคัดกรอง นอกจากนี้ นายกฯยังสั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนการทำงานของ สธ.ในพื้นที่ ทั้งการร่วมดูแลคัดกรอง ณ สนามบินนานาชาติ ในพื้นที่การเคลื่อนย้ายและการดูแลในพื้นที่ควบคุมโรค นอกจากนี้ยังแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และกำลังพลที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

★ อึ้ง! เหล่าผีน้อยส่อไม่กลับไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊กของคนไทยในเกาหลีใต้ Thaikuk KR ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของคนไทยซึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทำงานที่นั่น แต่รวมถึงคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ทุกคน เพื่อขอความคิดเห็นต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าต้องการเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่หากรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มสำรวจพร้อมให้แสดงความเห็นตั้งแต่วันที่ 8-10 มี.ค. ในระยะแรกมีแรงงานไทยในเกาหลี โดยเฉพาะกลุ่ม "ผีน้อย" เข้ามาร่วมโหวตจะเดินทางกลับไทยร้อยละ 30 ไม่กลับร้อยละ 70 จนถึงวันที่ 8 มี.ค. มียอดโหวตกว่า 8.1 พันโหวต และปรากฏว่าผลโหวตไม่กลับไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 79 ส่วนคนโหวตกลับลดลงเหลือร้อยละ 21 โดยผู้โหวตไม่กลับประเทศไทย ส่วนใหญ่ระบุว่าอยากอยู่ทำงานต่อไปเพราะมั่นใจว่ารัฐบาลเกาหลีได้นำจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ประกอบกับตนเองยังมีหนี้สินที่ต้องดูแลจึงต้องทำงานต่อไป แต่ก็ต้องชี้แจงว่าระมัดระวังป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อและไม่ได้อาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย เพราะตนเองก็มีเงิน สามารถกลับเองได้ หลายคนน้อยใจที่ทำงานส่งรายได้กลับประเทศจำนวนมากต้องอยู่อย่างหลบซ่อนล่ามทำงานส่งเงินกลับบ้าน

เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกแห่งที่จะปิดนี้ก็ยกเว้นในที่พักเป็นเวลา 14 วัน แม้ยังไม่พบพนักงานของธนาคารคิดชื่อโรค COVID-19 แต่อย่างไร

★ เบรกหน้ากานามัยแบบผ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการปกครองได้รับแจ้งจากอนามัยจังหวัดจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งให้ประชาชนคนละ 3 ชิ้น จำนวน 10 ล้านคน รวม 30 ล้านชิ้น ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองขนาดใหญ่ ภายในเดือน มี.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานนี้คือสวมหน้ากากอนามัยชนิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอเสนอราคาการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าชิ้นละ 7.50-12 บาท ที่ทั้งกรองฝุ่นและป้องกันเชื้อโรคได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพแต่รัฐกลับสามารถรับซื้อได้ในราคาชิ้นละ 5 บาท ซึ่งผู้ประกอบการมองว่า ไม่สามารถตัดเย็บได้เพราะหากสามารถทำ ก็จะเป็นหน้ากานามัยชนิดผ้าที่ไม่ได้คุณสมบัติกรองฝุ่น กรองเชื้อโรคได้เพียงพอตามนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.ได้หารือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเตรียมออกข้อแนะนำว่าผ้าชนิดใดสามารถนำมาผลิตเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้าได้เพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพของประชาชน เนื่องจากคุณภาพผ้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน บางชนิดหากซักแล้วจะเกิดเป็นฟู ไม่สามารถนำมาผลิตเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้าได้ ผ้าบางชนิดมีสารเคมีในการฟอกย้อมในปริมาณที่สูงก็ไม่สามารถนำมาทำเป็นหน้ากากได้

★ งดสาดน้ำสงกรานต์ตอนเช้า

วันเดียวกัน นายปิยะบุตร จีวะโมไม่ยกุล นายกรัฐมนตรีผู้ประกอบการด้านข้าวสารเปิดเผยว่า ทุกปีผู้ประกอบการโดยรอบถนนข้าวสารจะร่วมกันจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยทั้งในถนนข้าวสารสวนสันติชัยปราการและการประกวดนางสาวสุทธศรีชัย แต่ในปีนี้มีมาตรการระงับการระบาดของโควิด-19 ทุกภาคส่วนได้คุยกันแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น จึงให้งดการจัดงานในปีี้เพราะหากคนเข้ามารวมตัวกันมากๆ จะเกิดความแออัดอันตรายที่เสี่ยงที่จัดงานสงกรานต์ได้ยกเลิกไปแล้วเพื่อความปลอดภัยอะไรที่เสี่ยงก็ไม่มีอะไรทำ ในเช้าวันที่ 18 เม.ย.บนถนนข้าวสารอาจจะมีการทำบุญใส่บาตรเล็กๆเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรม

ขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยของผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตามที่ทางการออสเตรเลียร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการพยายามฆ่าเชื้อและทำความสะอาด Deep Cleaning ในอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

★ ยันผู้โดยสารไม่พอใจไปสำนักงาน

ต่อมาเมื่ออากาศออกปรารถนาก็กล่าวถึงกรณีคลิปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กรณีผู้โดยสารรายหนึ่งไม่พอใจมากและไปสำนักงานต้อนรับเครื่องบินของการบินไทยเนื่องจากให้รอบนเครื่องบินนานนั้น ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ ทีจี 664 วันที่ 6 มี.ค.2563 เดินทางบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขณะที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ การบินไทยได้รับแจ้งว่าในวันที่ 6 มี.ค. 2563 เป็นวันแรกที่สนามบินเชียงใหม่มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้แก่ อิตาลี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอิหร่าน โดยเครื่องบินทุกลำที่มีผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว หากเดินทางเข้ามา หรือต่อเครื่องในเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยเรียงลำดับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอด โดยสายการบินที่ยังไม่ได้ตรวจจะไม่อนุญาตให้เปิดประตูเครื่องบินให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาดำเนินการ นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองในแต่ละลำมีความเข้มข้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเที่ยวบินของการบินไทยจำเป็นต้องรอประมาณ 7 ชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงตรวจ ซึ่งจากการที่ผู้โดยสารต้องรอการตรวจคัดกรองเป็นเวลานาน จึงมีผู้โดยสารรายหนึ่งไม่พอใจอย่างมากและไปสำนักงานต้อนรับหญิง ซึ่งพนักงานต้อนรับได้ช่วยกันระงับเหตุและพยายามอธิบายให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานการณ์ และขอให้อยู่ในความสงบ ซึ่งในเวลาต่อมาผู้โดยสารคนดังกล่าวก็อยู่ในความสงบและยอมนั่งลงที่ที่เพื่อรอการตรวจคัดกรองต่อไป

★ กลีกรไทยปิดบัญชีแลกเปลี่ยนเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย ประกาศหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ที่ห้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 5 ประเทศนั้น ธนาคารกสิกรไทยจึงขอประกาศหยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างไม่มีการตั้งแต่วันที่ 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.2563



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ สลดซ้ำตึกกักตัวในผู้เจียนถล่ม

ด้านกระทรวงการบริหารจัดการฉุกเฉิน
แถลงว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น
เกิดเหตุโรงแรมแห่งหนึ่งขนาด 80 ห้อง ความสูง
5 ชั้น ที่ใช้ในการกักผู้ต้องสงสัยป่วยโรคโควิด-19
ในเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ภาคตะวันออกของ
ประเทศทั้งหมดลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย
บาดเจ็บ 43 ราย อยู่ระหว่างค้นหาอีก 28 ราย
ทั้งนี้ ตำรวจเรียกตัวเจ้าของอาคารไปสอบปากคำ
เบื้องต้นได้ความว่าบริเวณชั้นแรกของโรงแรมดังกล่าว
มีร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
และพบเสาต้นหนึ่งเอียงไม่ก่น่าที่ก่อนตึกถล่มมา

★ อิตาลีประกาศปิดเมืองทางเหนือ

ส่วนที่อิตาลีสำนักงานป้องกันพลเรือนอิตาลี
แถลงขอดผู้ติดเชื้อภายใน 24 ชม. เพิ่มขึ้น 1,247
ราย รวมเป็น 5,888 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 36 ราย
รวมยอดตายสะสม 238 ราย รักษาหาย 589 ราย
ทำให้เมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่ 7 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น
นายกรัฐมนตรี จูเซปเป คอนเต ลงนามในประกาศ
กำหนดเขตคุมเข้มไม่ให้พลเมืองราว 16 ล้านคน
หรือเท่ากับประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ที่แคว้น
ลอมบาร์ดีและอีกอย่างน้อย 15 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค
ทั่วภาคเหนือ รวมเมืองเวนิซ เมืองโมเดนา เมือง
พาร์มา เมืองปออาเซนซา เมืองเรจจิโอ เอมิเลีย
และเมืองริมีนี เดินทางทั้งเข้าหรือออกนอกพื้นที่
ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตถึงความจำเป็นหรือพิจารณา
เป็นกรณี รวมถึงเรื่องสุขภาพ และยังมีคำสั่งปิด
พิพิธภัณฑ์ โรงละคร และโรงภาพยนตร์ รวมถึง
แหล่งบันเทิงทุกแห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
มีผลถึงวันที่ 3 เม.ย.นี้



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๒



เปิดโครงการ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ เปิดโครงการลดความแออัดที่โรงพยาบาลรับยาที่ร้านยา ณ ร้านขายยาโกแบค ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมี นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมพิธี.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

ไล่จับ 80 ฝิ่นน้อยแผ่นจากสนามบิน
หนักักตัวดูอาการ 14 วัน

ลงเครื่องที่สุวรรณภูมิหายเกลี้ยง-สธ.ชี้มีความผิด
เกาหลีเตือนไทยรับมือสัปดาห์หนักกลับอีกนับพัน

คม.เกาหลีเตือน สัปดาห์หนักองทัพฝิ่นน้อยนับพันคน
ทะลักกลับไทย ขณะที่ มท.-สธ. เร่งไล่ล่า 80 ฝิ่นน้อยหนี
กักตัวกลับมารับโทษ ขณะที่คนไทยมาจากเกาหลีแค่ 2 วัน
ทะลักเข้ามาอีก 537 ราย เจอเข้าข่ายเฝ้าระวัง 6 คน และ
เป็นแรงงานมาจากแทกู-คยองซัง 60 คน ♦อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

80พี่น้อง □ ต่อจากหน้า 1

ส่งเข้าฐานทัพสกัดที่วันที่ 14 วัน “กรมการค้าภายใน” ส่งทหารกรมโรงงานผลิตหน้ากาก หน้ากากเหล็กตลอด “กองปราบ” บุกจับสาวงามหลักต้นชายหน้ากรากราคาดูก เขื่อหลงเชื่อโอนเงินให้สุดท้ายสูญ แคมเปญเคสหลอกขายสินค้าอื่นอีกเขียน ส่วนอิตาลีก็ถูกกักตุน นกขกฯ สั่งปิดเมืองภาคเหนือทั้งหมด ห้ามรถทุกชนิดเข้าออกเด็ดขาด

○ อิตาลีกักตัว 16 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,097 ราย ผู้ป่วยสะสม 80,695 คน รักษาหายแล้ว 57,065 ราย ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3,500 ราย คิดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 แสนคน จาก 95 ประเทศ เกาหลีใต้เสียชีวิต 50 ราย ปวย 7,134 คน, อิหร่านเสียชีวิต 145 ราย คิดเฉลี่ย 5,823 คน สหรัฐเสียชีวิต 19 ราย ปวย 439 คน จาก 30 รัฐ, อิตาลีเสียชีวิต 233 ราย คิดเฉลี่ย 5,383 คน

นายกรัฐมนตรีซูเซปเป คอนเต ของอิตาลีสั่งบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เพื่อควบคุมโรคโดยปิดเส้นทางจราจรเข้าออกของภาคเหนือ ประกอบด้วย แคว้นลอมบาร์เดีย ที่มีเมืองมิลานเป็นเมืองเอก, แคว้นเวเนโตที่มีเมืองเวนิสเป็นเมืองเอก และแคว้นเอมิเลีย-โรมัญญา ที่มีเมืองปาร์มาเป็นเมืองเอก ส่งผลกระทบต่อประชากร 16 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.-3 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ยังปิดให้บริการโรงพยาบาลนคร และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศอีกด้วย

สำหรับเหตุการณ์โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองควาโจ มณฑลฟูเจียน ทางตะวันออกของจีน ซึ่งใช้เป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้พังถล่มลงมานั้น ขณะนี้หน่วยกู้ภัยพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย ช่วยเหลือออกมาจากใต้ซากเศษปูนที่หักพัง 48 คน ส่วนสาเหตุคาดว่าโรงแรมกำลังมีการปรับปรุงที่ชั้นหนึ่ง เสาอาคารเลยไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบต่อไป

○ พี่น้อยนับพันจ่อกลับไทย

น.ร.ว.จตุรนต์ ใสณกุล รว.แรงงานเปิดเผยว่า เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาได้สั่งระงับแรงงานไทย ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศรวมทั้งหมด 260 คน แบ่งเป็นเกาหลีใต้ 220 คน บาห์เรน 22 คน โอมาน 8 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 คน ฮ่องกง 4 คน และอินเดีย 1 คน

ขณะที่รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ รัฐบาลเตรียมเรียกผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มาประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาพี่น้อง เพราะสัปดาห์หน้าได้รับแจ้งจาก คม.เกาหลี ว่ามีแรงงานไทยผิดกฎหมายหรือผิดสัญญา 1 พันคน แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเดินทางกลับไทย โดยเจ้าหน้าที่ คม.จะสามารถตรวจสอบก่อนที่พี่น้องจะขึ้นเครื่องต้องใช้เวลาราว 5 ชม. ถึงจะทราบว่าเป็นพี่น้องหรือเข้ามาทำงานถูกกฎหมาย จากนั้นจะแจ้งให้ คม.ไทยทราบเพื่อเตรียมรับมือ

○ ล่าคนหนีกลับมารับโทษ

นางนงนุช ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการติดตามตัวพี่น้องกว่า 80 คนที่หนีออกจากสามมบินสุวรรณภูมิ ก่อนนำตัวไปฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ระหว่างประสานเพื่อติดตามแรงงานทั้งหมดกลับมา รัฐบาลยังสามารถรับมือสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่หนีไปป่วยหรือติดเชื้อหรือไม่ อย่างไรก็ตามนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งให้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิจิตรชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้เดินทาง ว่ามีใครหลบหนีไปบ้าง เพื่อนำตัวกลับมากักกันและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคต่อไป

○ ชุดแรก 59 คนเข้าฐานทัพ

ขณะที่บรรยากาศที่ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานที่คัดกรองและกักตัว คนไทยที่กลับมาจากเกาหลีเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยชุดแรกที่เดินทางมาถึงเมื่อกลางดึกมีทั้งสิ้น 59 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 32 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก หากใครมีอาการป่วยไข้จะนำตัวส่งเข้ารักษาใน รพ.พันทิ หากปกติจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อรวมทั้งสัมภาระด้วย

เสร็จแล้วแยกไปห้องพักโดยใช้อาคาร 3-5 ที่เคยใช้ดูแลกักกันคนไทยที่มาจากอุยกูร์ โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ หญิงไทยและโซนครอบครัว ทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

○ มาจากแทก-คยองซัง 60 คน

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ขณะที่มีผู้ป่วยสะสม 60 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย ล่าสุดรักษาหายอีก 2 คน ส่วนคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลี ตั้งแต่ วันที่ 7-8 มี.ค. รวมทั้งหมด 537 คน พบว่าเป็นแรงงานไทยมาจากเกาหลี 133 คน ในจำนวนนี้เข้าชายฝั่งระวัง 8 ราย ได้ส่งตัวไป รพ.พันทิ นอกจากนี้ยังมีคนที่เดินทางมาจาก 2 เมืองเสี่ยงคือแทกและคยองซังเหนือ 60 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 33 คน ทั้งหมดจะส่งไปสังเกตอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 14 วัน ส่วนที่เหลืออีก 87 ราย ส่งไปสถานที่รัฐจัดหาไว้ตามภูมิลำเนาเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน ผู้โดยสารทั้งหมด 537 คน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีใครหลบหนี ขออภัยว่าคนที่ไม่ได้เข้ากักกันไม่ได้ป่วย แต่ป้องกันแพร่เชื้อในสังคม วอนอย่าตั้งแง่รังเกียจ

○ ทอท.เจอฝ้าระวัง 17 คน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ระบุว่า ได้รับรายงานจากบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ว่าจากการคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือ ทั้งขาเข้า-ออก 6 ทำอากาศยาน ได้แก่ ทำอากาศยานดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, ภูเก็ต, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รวมทั้งหมด 152,253 คน เจอผู้โดยสารเข้าชายฝั่งระวังเพราะมีไข้จำนวน 17 คน แยกเป็นผู้โดยสารทั่วไป 4 คน พี่น้อย 13 คน ได้นำเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองของ สธ.ต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ นายศักดิ์สยามจะไปตรวจเยี่ยมชมจุดคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทรถไฟฟ้าร.พ.ท.จำกัด ร่วมกับ รพ.ศิริราช และรถไฟฟ้แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อขบวนรถไฟฟ้ฟอย่างละเอียดทุกขบวน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ด้านเรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ห้าง ร้านขายยา ห้ามขายหน้ากอนามัยเกิน ๒๕ ปี ตาม ผอ.ใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคง และ มาตรฐานการบิน ทอท. กล่าวไว้ ได้รับทราบ จากทางการออสเตรเลีย กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1 ราย มีประวัติเดินทางใน เที่ยวบินที่ 473 กรุงเทพฯ-บริสเบน จึงได้ส่ง ข้อมูลให้ทางออสเตรเลียแล้ว พร้อมทั้งให้ลูก เรือเที่ยวบินดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา 14 วันด้วย ขณะนี้ผ่านมาหลายวันทุกคนมีอาการปกติไม่มี ไข้

○ ทหารคุมโรงงานหน้ากาก

ด้านนายทนอม อ่อนเกตุพล โฆษกศูนย์ ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหากจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำทำเนียบ รัฐบาล ชี้แจงเรื่องหน้ากอนามัยขาดแคลน ว่า เรามีโรงงาน 11 แห่ง ผลิตหน้ากากได้วันละ 1.2 ล้านชิ้นต่อวันรวม 36 ล้านชิ้นต่อเดือน คน ไทยมีราว 67 ล้านคน นอกจากนี้ยังส่งนำเข้า จากจีนอีกเดือนละ 1 ล้านชิ้น ขณะนี้กรมการ กายในสังกัดทหารเข้าไปคุมโรงงานผลิตทั้งหมด เพื่อส่งตัวลงการผลิตให้กระทรวงพาณิชย์ จัดสรรปันส่วน โดยแบ่ง 7 แสนชิ้นให้บุคลากร ทางการแพทย์รัฐ-เอกชนทุกแห่ง อีก 5 แสน ชิ้น ให้สายการบิน, ดม., ร้านธงฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้กองตำรวจท้องถิ่น (อปท.) ไปด้วยหน้ากักผ้าใช้เองในแต่ละพื้นที่ รวม 50 ล้านชิ้น ให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ทำหน้ากักแจกอีก 30 ล้านชิ้น, อสม.ทำแจก และใช้เอง 1.3 ล้านชิ้น เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน

โฆษกฯ เปิดเผยว่า สำหรับค่าตรวจ โควิด-19 มี 2 วิธี 1. ถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยง มีไข้ไอเจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อยไม่ต้องไปหาหมอ ให้โทร. 1422 รพ.จะส่งรถพร้อมอุปกรณ์มารับฟรีถึง บ้าน 2. ถ้าไม่มีประวัติไม่มีไข้ ไม่ควรไปตรวจ เพราะจะเสียเงินฟรี หรือถ้าตรวจค่าบริการอยู่ ระหว่าง 3,000-10,000 บาท พร้อมทั้งขอให้ ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ข่าวในโซเชียลเพราะมี ทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม

○ ทุกเหล่าทัพเสริมช่วย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้ำ ภายใน ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.นี้เป็นต้นไป กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้า

ทั้ง ร้านขายยา ห้ามขายหน้ากอนามัยเกิน ๒๕ ปี ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด ๒๕๖๑ และ พ.ร.บ. ยาเสพติด ๒๕๖๒ รวมทั้งที่ขายทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก ด้วย หากจับกุมได้จะดำเนินคดีมี โทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ นอกจากนี้จะดำเนินคดีกับแพลตฟอร์ม ในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะปล่อยให้มีการขาย เกินราคามีโทษเท่ากัน

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯฯ และ รว.กลาโหม กำชับให้ทุกเหล่าทัพเสริมกำลัง เข้าไปช่วย สธ.ในพื้นที่ที่จุดคัดกรองสามมิติน ทั่วแห่ง

ขณะที่ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.อดีต พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ที่ทำให้ โควิด-19 แพร่ระบาดเพราะรัฐทำงานล่าช้า ไม่มี การกักตัวไว้ตั้งแต่แรก หน้ากอนามัย ขาดแคลน รัฐบาลต้องจำกัดเที่ยวบินประเทศ เสี่ยง และกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

นายอุดม ตาวานาน รว.คลัง ใน ฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบจากการ แพร่ระบาดของไวรัส จึงจะช่วยเหลือทุกพื้นที่ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการภาคเกษตร โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 15-20 ปี พร้อมทั้งปรับลดดอกเบี้ย และให้เวลาปลอด ชำระเงินต้นใน 3 ปีแรกได้ พร้อมเติมเงินเชื่อ ใหมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประกอบการ

○ จับสาวตุนขายหน้ากาก

ขณะที่สำนักวิจัยเฮอริโพล ได้สำรวจ ความเห็นจากทุกสาขาอาชีพรวม 1,129 ตัวอย่าง พบส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 ติเตียน ข่าวไวรัสโควิด-19 มากถึงมากที่สุด ส่วนเรื่อง ที่กังวลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ติดเชื้อและกลุ่ม เสี่ยงสูง เช่น ผีน้อย ร้อยละ 75.2 กังวลผู้ติด เชื้อผู้มาจากประเทศเสี่ยงสูง และขาดความรั บ ผิดชอบต่อสังคม ต่อข้อถามความเหมาะสม ของมาตรการรัฐร่วมราษฎร ชำมปัญหา โควิด-19 พบว่าร้อยละ 96.4 ระบุเป็นเรื่องที่ เหมาะสม และร้อยละ 95.3 ระบุที่เอาผิดทั้ง จำคุกและปรับ ผู้กักตุนหน้ากอนามัย วันเดียวกันตำรวจกองปราบฯบุกจับกุม

น.ส.ชญชิตา นาคประสูตร อายุ 25 ปี ตาม หมายจับข้อหาถือโกงประชาชนและนำเข้าผู้ ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยจับกุมได้ที่ หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม หลัง มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ถูกผู้ต้องหาโพสต์ เฟซบุ๊กหลอกลวงขายหน้ากอนามัยราคาถูก พอ เหยื่อโอนเงินไปให้แต่ไม่ได้สินค้า ทำให้มีผู้เสีย หายจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายหลาย แสนบาท จากการสอบสวนให้การรับสารภาพ ว่า ก่อนหน้ายังเคยหลอกลวงขายสินค้าหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า โทรศัพท์ แต่ไม่เคยส่งสินค้าให้ลูกค้า เพราะไม่มีของอย่างที่อ้าง จากนั้นนำเงินไปซื้อ ทองรูปพรรณใส่

อีกรายตำรวจ ปคบ.บุกเข้าตรวจค้น อาคารพาณิชย์ ในหมู่บ้านพฤษภาวิลล ด.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และบ้าน พักบณถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม. หลังสืบทราบว่ามีกรเก็บคูน สินค้าที่อ้างว่ายังแข็งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดย ชิดของกลางได้กว่า 100 แผ่น จึงส่งไปตรวจ สอบว่ามีสารอันตรายหรือไม่ต่อไป

○ สาวจีนป่วยการบินไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียล มี การโพสต์คลิปวิดีโอที่วีรศักดิ์จินคนหนึ่ง ไปได้ หน้าที่พนักงานต้อนรับหญิงของสายการบินไทย ขณะเครื่องลงจอดที่สามมิตินเชียงใหม่ ประเทศ จีน เพราะไม่พอใจที่เครื่องจอดรอานาน เนื่องจากต้องทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 7 ชม. เกี่ยวกับเรื่องนี้เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผอ.ใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความ มั่นคงและมาตรฐานการบิน ทอท. ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเครื่องเที่ยวบินที่ 7664 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิด เหตุพนักงานต้อนรับ ได้ช่วยกันระงับเหตุและ พยายามอธิบายให้ผู้โดยสารทราบถึงสถาน การณ์ โดยขอให้อยู่ในความสงบ จากนั้นผู้ โดยสารจึงอยู่ในความสงบ ก่อนขอมอนั่งลงเพื่อ รอการตรวจคัดกรองตามปกติ

ขณะที่เพจชุมชนคนไทยในเกาหลี ระบุ ว่า ขณะนี้เหล่าผีน้อยร้อยละ 79 ไม่ขอกลับไทย จะอยู่เกาหลีคือ เพราะอยากทำงานและน้อยใจ ถูกคนไทยด้วยกันต่อต้าน บางคนถึงกับบอกว่า “อยู่เกาหลียังมีค่า กลับไปถูกมองเหมือนหมา ตัวหนึ่ง”.

มันคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**กลับถึงไทย-แห่หนีักโรค
ล่า 80 ฝืนอัย
เจ้าหน้าที่เร่งตามแกะรอย
'สธ.'สั่งรายงานตัวใน 3 วัน
ชัดขึ้นดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
'บิ๊กตุ๋'สั่งทหารช่วยคัดกรอง
วอชิงตันพบติดเชื้อรายแรก**

สธ.เผยแรงงานที่กลับจากเกาหลี 537 คน ให้ความ
ร่วมมือเข้าระบบกักตัว ชีดเส้นฝืนน้อยที่มาก่อนลดแรก
แล้วหลบหนีไม่ยอมเข้าระบบ ให้นำรายงานตัวใน
3 วัน ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ประเมินการ
ระบาดลามทุกประเทศทั่วโลก ชี้ในไทยเชื่อจะอยู่
ประมาณ 6-9 เดือน ส่วนสถานการณ์ประจำวันไม่พบ
ผู้ป่วยเพิ่ม รักษาหายอีก 2 ราย ส่วนนายกฯสั่ง
กอ.รมน.-กองทัพสนับสนุนภารกิจคัดกรองของสธ.ทุก
พื้นที่ ขณะที่จีนติดเชื้อมาใหม่ 44 คน ลดลงต่อเนื่อง
ส่วนอิตาลีลามหนัก ▶▶▶ ต่อ : ฝืนอัย -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ผีน้อย

ยอดป่วยพุ่งพรวด 1.2 พันคน ใน 24 ชม. เล็งปิดเขตลอมบาร์ดี สหรัฐฯผวาหนักพบติดเชื้อรายแรกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมพลเรือโท ธาณี แก้วแก้ว เจ้ากรมกิจการพลเรือนพลเรือน ทหารเรือ แถลงความคืบหน้าการรับชาวไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้เข้าสู่สังเกตอาการ 14 วัน หลังสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังวิกฤติทั่วโลกว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันจัดพื้นที่ควบคุมโรค เพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (State Quarantine) รองรับแรงงานนอกระบบที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสังเกตอาการ ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร.ว.ท.ก.ลาโหม ทีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลคนไทยกลุ่มนี้อย่างดีที่สุดในระดับไว้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จนพ้นระยะฟักตัวของโรค ป้องกันการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของคนในประเทศ

สกัดรับรับ 750 ผีน้อยดูอาการ

นายสาธิตกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและร.ว.สาธารณสุขให้รับผิดชอบดำเนินการรองรับกลุ่มแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการกงสุล ตรวจคนเข้าเมือง กองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำแรงงานนอกระบบที่เดินทางมาจากทุกเมืองของเกาหลีใต้ หลังจากถูกคัดกรองที่สนามบิน หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ที่เหลือจะส่งเข้ารับไว้สังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมโรคฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งรองรับได้สูงสุด 750 คน โดยจะใช้มาตรการเดียวกับคนไทยที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น

หนีพินคิตีพรบ.โรคติดต่อ

เช่นเดียวกับ แรงงานถูกกฎหมาย/ ผู้โดยสารอื่นที่มาจากเกาหลีใต้ จะถูกคัดกรองที่ สนามบินนานาชาติ มีอาคารระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เช่นกัน ที่เหลือจะถูกส่งไปพื้นที่ควบคุมโรค (Local Quarantine) ใกล้ภูมิลำเนา ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมไว้ โดยมีระบบเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน เช่นกัน ทั้งนี้ ขอให้แรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ที่ยังไม่รับการเฝ้าระวังสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด ให้เข้ารายงานตัวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิลำเนา ภายใน 3 วัน ไมเช่นนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

จีรงานตัวภายในสามวัน

ส่วนกรณีที่ผู้กลับจากเกาหลีใต้ช่วงกลางดึกวันที่ 7 มีนาคม ที่สุวรรณภูมิ ไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัวดูอาการ โดยหลบหนีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนหนึ่งนั้น นายสาธิตกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงขอให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่พำนักอยู่ภายใน 3 วัน ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเอาผิด เพื่อให้ผู้ที่ฝ่าฝืนได้โทษแล้ว

60คนแรกเข้ารับเฝ้าระวัง

นายสาธิตกล่าวว่า สำหรับคนไทยกลุ่มแรกเริ่มทยอยเดินทางมาฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อเวลา 01.15 น. และเวลา 02.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม รวม 60 คน เป็นผู้ชาย 27 คน ผู้หญิง 33 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คน ที่ต้องดูแลพิเศษเป็นพิเศษ และกลุ่มเสี่ยงสูง 2 คน จากเมืองแทกูและเมืองคยองช็องเหนือ ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ อาการปกติ ไม่มีไข้ สัมผัสทุกชิ้นที่นำติดตัวมา รวมทั้ง รองเท้า และอุปกรณ์สื่อสารได้รับการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนขึ้นห้องพัก

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองทัพเรือตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ ตรวจวัดไข้ สอบถามอาการทุกวัน ดูแลด้านสุขภาพจิต โดยทีมแพทย์ จิตแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และทีมตรวจคัดกรองสุขภาพจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่ 6 และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โดยกองทัพเรือจัดให้แรงงานไทยจากเกาหลีใต้พักที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ แยกพักเป็นอาคารชายกับหญิง มีระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนอาหารวันละ 3 มื้อ

ไทยไร้ป่วยใหม่กลับบ้านอีก2

ด้านพ.ธนรักษ์ ผลิรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงที่กระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ว่า มีผู้ป่วยสะสม 50 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ และกลับบ้านได้แล้ว 2 คน รวมผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 32 คนป่วยรุนแรงขึ้นวิกฤติ 1 คน อาการคงที่ไม่ได้แยลง มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 4,233 คน เพิ่มจากเดิมกว่า 100 คน กลับบ้านแล้ว 2,629 คน

ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-7 มีนาคม มีจำนวน 4,386 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว และอยู่ระหว่างติดตามอาการ 2,629 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในรพ. 1,737 ราย เฉพาะผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรควันที่ 7 มีนาคมประมาณ 130 คน

จีนติดเชื้อชะลอตัวหลักร้อย

ส่วนสถานการณ์ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 106,472 คน เสียชีวิต 3,600 ราย รักษาหายแล้ว 59,965 ราย สำหรับจีนชะลอตัวชัดเจนหลังติดเชื้อเพิ่มวันละหลักพันราย มาเหลือหลักร้อยราย ส่วนประเทศอื่นทวีความรุนแรงมากขึ้น และนอกเหนือจาก 4 ประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายนอกราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางไป 4 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และยังจับตาระเบิดอื่นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งเป็นแรงกดดันให้เราอาจพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในประเทศของเรา

เชื่อยังระบาดอีก6-9เดือน

พ.ธนรักษ์กล่าวอีกว่า สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ว่า ต้องอยู่ตรงนี้อีกสักระยะ ไม่ได้จบเดือนสองเดือน เพราะสถานการณ์ระบาดไม่ได้ขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียว แต่ขึ้นอยู่กับประเทศอื่นว่าจัดการโรคนี้ได้ดีแค่ไหน เช่น กรณีประเทศจีนทำงานแข่งมาก จนตอนนี้ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าประเทศอื่นทำได้ด้อย่างประเทศจีนก็จะดี อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศที่มีระบบสาธารณสุขค่อนข้างอ่อนแอ จะจัดการการระบาดได้ยากกว่า ถ้าหากเทียบกับการระบาดเริ่มต้น จนถึงจุดสูงสุดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือน เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นกันคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ทุกประเทศทั่วโลกไม่รอดแน่

“การระบาดต้องเกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอน ขณะนี้มีประเทศที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 90 ประเทศ และมีประเทศที่พูดได้เต็มปากว่าเข้าสู่ระยะระบาดกว้างแล้วประมาณ 10 ประเทศ เชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งการระบาดก็จะขยายไปจนครบหมดทุกประเทศ ฉะนั้นสำหรับประเทศไทย เราต้องเผชิญแรงกดดันจากการที่เราจะเจอผู้เดินทางมาจากประเทศต่างๆ เหล่านี้ ก็คงจะมีในระดับที่สูงต่อไป ขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศให้ดีที่สุด” นพ.ธนรักษ์กล่าว และว่า ถ้าถามว่า จะจบตอนไหน ตอบยากจริงๆ ในประเทศที่มีการระบาดแล้วเขาควบคุมไม่ได้ และกว่าจะถึงจุดสูงสุดก็คงอีกประมาณ 6 เดือน เพราะฉะนั้นเราคงจะตอบได้ว่า เราคงต้องอยู่กับเรื่องนี้ไปสักระยะหนึ่ง

เผยเฟ้ระวัง 4 เทียวบินจากเกาหลี

นพ.ธนรักษ์ยังกล่าวถึงกรณีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงเวลา 02.45 น. ของวันที่ 8 มีนาคม ตรวจเฟ้ระวังเทียวบินจากเกาหลีรวม 4 เทียวบิน เริ่มเทียวแรกคือ LJ003 มีผู้โดยสาร 104 คน ทั้งนี้ มีผู้เดินทางทั้ง 4 เทียวบินมีหมด 537 คน เป็นแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ 133 คน ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฟ้ระวัง 6 ราย ส่งรักษาที่รพ.ของรัฐแล้ว มีผู้เดินทางจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ ส่งไปสังเกตอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 14 วัน 60 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 33 คน ส่วนที่เหลือ 67 คน ส่งไปสถานที่รับไว้สังเกตอาการตามภูมิลำเนา ภายใต้การกำกับสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลา 14 วัน

ย้ำต้องกักตัวเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อ

ส่วนกรณีมีแรงงานบางส่วนประมาณ 70-80 คน หลบหนีไม่ยอมเข้าระบบเฟ้ระวังที่รัฐจัดให้ นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า เข้าใจว่าเป็นเทียวบินก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งพยายามเข้าไปพูดคุย และขอความร่วมมือ แต่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ ผู้โดยสารจึงตระหนักว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเขา ทั้งนี้มาตรการที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยทำนั้นเป็นไปด้วยความเข้าใจเชิงเพื่อลดความเสี่ยงให้คนไทยทั่วไป และครอบครัวของแรงงานเอง รวมถึงชุมชนพอสมควรด้วยความเข้าใจกัน เมื่อเริ่มดำเนินการเต็มที่กับ 4 เทียวบิน ผู้โดยสาร

ทั้งหมดให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่มีใครหลบหนี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่มาจากเกาหลีเข้าประเทศไทยก่อน 4 เทียวบินนี้ จะมีการตามเข้าระบบเฟ้ระวังตัวเองที่บ้าน จนครบ 14 วัน พร้อมมาตรการกักตัวให้รายงานภาวะสุขภาพทุกวัน หากไม่ทำตามก็จะให้มาอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ ซึ่งมีกำหนดสถานที่เข้าไว้ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว

“ขอย้ำว่าการนำคนไปอยู่ในที่ที่จัดหา นั้นเขาไม่ได้ป่วย เพียงแต่เป็นมาตรการที่ทำไปเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อในสังคม และคนในครอบครัวของแรงงานด้วย เพราะเมื่ออยู่ในชุมชน หากมีอาการจะได้รักษาได้เร็ว โอกาสแพร่เชื้อแทบไม่มี แต่หากอยู่ข้างนอกแล้วมีอาการคนแรกที่จะติดเชื้อคือคนในครอบครัวของแรงงานเอง เพราะฉะนั้นจึงฝากถึงคนที่ตั้งแง่รังเกียจ และไม่ยอมให้มีการกักกันในพื้นที่ตามเข้าใจ แต่อยากให้เป็นเปลี่ยนจากการตั้งแง่รังเกียจเป็นความเข้าใจ เป็นความร่วมมือกันดีกว่า ประเทศไทยต้องการสิ่งนี้มากกว่า ผ่านวิกฤตินี้ไปได้” นพ.ธนรักษ์ กล่าว

เร่งตามตัว 80 ฝืนน้อยหนักกักตัว

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ประมาณ 70-80 คน หลบหนีการกักกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระหว่างนำตัวไปยังอาคารรับรองสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสธ.อยู่ระหว่างประสานงานเร่งติดตามแรงงานทั้งหมดกลับมา ชี้ยืนยันว่า รัฐบาลยังมีมือสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติแบ่งประเภทแรงงานเป็นสองกลุ่ม จากสองเมืองตั้งแต่ที่สนามบินไปส่งที่สัตหีบแล้ว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้พ.สุวรรณชัย วัฒนาวิจิตร อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้บ้าง เพื่อนำตัวกลับมากักกันโรค และดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคต่อไป

‘บิ๊กตู่’ สั่งทหารหนุนภารกิจสธ.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พร้อม ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือเหล่าทัพ ที่ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อรับทราบสถานการณ์และสนับสนุน สธ.รับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภาพรวมที่ผ่านมาระหว่างกลาโหมจัดกำลังพลสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกระบวนการคัดกรอง แรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงที่ทยอยเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและนำพาเข้าพื้นที่ควบคุมโรคในกองทัพเรือ อ.สัตหีบ แล้ว 63 ราย โดยจะร่วมคัดกรองแรงงานกลุ่มดังกล่าวและส่งเข้าดูแลในพื้นที่ควบคุมที่กำหนดร่วมกับ สธ.อย่างต่อเนื่องไปในทุกเทียวบิน

พล.ท.คงชีพกล่าวต่อว่า กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างประสานสธ. เพื่อพิจารณาพื้นที่ควบคุมโรคอื่นเพิ่มเติม โดยไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ รองรับให้เพียงพอ กับปริมาณกลุ่มเสี่ยง และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมสำหรับการทำงานในพื้นที่ควบคุมโรคที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญแจ้งเหล่าทัพนายกองฯ และสั่งการให้ค.อ.รมน.จังหวัดเข้าไปสนับสนุนและร่วมเสริมการทำงานของสธ.ในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ร่วมดูแลคัดกรอง ที่สนามบินนานาชาติ การเคลื่อนย้ายและดูแลในพื้นที่ควบคุมโรคที่แต่ละจังหวัดจัดตั้งขึ้น ขณะเดียวกัน ขอให้จัดกำลังพลเพิ่มเติมเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สธ.เสริมความเข้มแข็งของระบบและมาตรการคัดกรองทุกสนามบินในประเทศ และประสิทธิภาพการนำทุกกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบควบคุมที่รัฐกำหนด

ดอนเมืองยกระดับคัดกรองเข้ม

ขณะเดียวกัน เรืออากาศโทสัมพันธ์ ชูทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวถึงมาตรการเฟ้ระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า สนามบินดอนเมืองยกระดับการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

คัดกรองผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ตรวจสอบทุกเที่ยวบิน ทั้งขาเข้าและออก โดยวางจุดตรวจคัดกรอง 4 จุดหลัก คือ ขาเข้า-ขาออกภายในประเทศ, ขาเข้า-ขาออกต่างประเทศ เป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง ทอท. สธ. ตม. และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่ สธ.จะทำตามขั้นตอนทางการแพทย์ กักตัวเพื่อตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำผู้ต้องสงสัยเข้าชายไปเฝ้าระวังซึ่งที่กัก ซึ่งเป็นผู้คอนเทนเนอร์ด้านนอกบริเวณอาคาร Pier 6 ที่ไม่ปะปนกับผู้โดยสารทั่วไป หากพบเข้าชาย จะนำตัวส่งสถาบันบำราศนราดูรต่อไป

สำหรับเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยง วันนี้ ที่จะลงดอนเมือง มีจากจีนประมาณ 5 เที่ยวบิน ญี่ปุ่นประมาณ 8-9 เที่ยวบิน ส่วนเกาหลีใต้ ไม่มีลงที่ดอนเมือง จะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่ 9 มีนาคม เวลา 15.00 น. ย้ำมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเป็นไปตามมาตรฐานที่สธ.กำหนด

จีนติดเชื้อมีรายใหม่ 44 รายต่อเนื่อง

ทางด้านสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ เอ็นเอชซี ของจีน รายงานสถานการณ์ระบาดถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ อีก 44 ราย ลดลงจากที่พบเมื่อวันศุกร์ ที่มีจำนวน 99 ราย ขณะที่เมืองต่างๆ ในจีนเริ่มผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในการกักตัว ที่บังคับใช้มากกว่า 1 เดือนแล้ว สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ 44 รายนั้น 41 ราย ตรวจพบที่เมืองอู่ฮั่น เมืองต้นทางการระบาดของโควิด-19 ส่วนอีก 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากนอกประเทศจีน สำหรับยอดผู้ติดเชื้อในประเทศจีนอยู่ที่ 80,701 ราย ขณะเดียวเจ้าหน้าที่รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม

อีก 27 ราย ลดลงจาก 28 รายของสถิติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบที่มณฑลเหอเป่ย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาด ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในจีนอยู่ที่ 3,097 ราย ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 106,472 ราย เสียชีวิต 3,600 ราย และรักษาหายแล้ว 60,359 ราย

อิตาลีป่วย 1.2 พันจ่อปิดเขตสก.

รัฐบาลอิตาลีเตรียมปิดเขตลอมบาร์ดี ซึ่งเป็นเขตรายรวยที่สุดของอิตาลี และมีเมืองมิลานเป็นเมืองเอก หลังจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งแบบก้าวกระโดด โดยจะสั่งห้ามประชาชนเข้าหรือออกจากเขตลอมบาร์ดีเด็ดขาด พิพิธภัณฑสถานที่อยู่ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม ลานเล่นสกีและสระว่ายน้ำจะปิดบริการทั้งหมด สถานศึกษาที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวถึงวันที่ 15 มีนาคม จะปิดต่อไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นรวดเร็วในระยะ 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มถึง 1,200 คน เป็น 5,883 คน และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 36 คน เป็น 233 คน นับเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงที่สุดในยุโรป

วอชิงตันพบติดเชื้อมีรายแรก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รายแรก เป็นชายวัย 50 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ และไม่มีประวัติสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อคนใด โดยนางแมริล บาวเซอร์ นายกเทศมนตรีดีคอสตริค ออฟโคลอมเบีย ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นรายแรกแล้ว หลังจากนั้นผู้ป่วยต้องสงสัย 11 คน ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ติดเชื้อนี้เป็นชายวัย 50 ปี และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีประวัติสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อคนใดอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ หรือซีดีซี รายงานว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 447 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 19 คน และผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในรัฐต่างๆ จำนวน 19 รัฐ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

เข้าไทยล่องหน-หนีตรวจ-กัก เร่งตามฝิ่นอย

สาริตชิตเส้น3วัน-ซู่เอาผิด
หน้ากาก30ล้านชิ้นส่งวีดี
บินไทยแจ่งวุ่นบนเครื่องบิน
บุกค้นโกดัง'บล็อกไวรัส'

ชุดเส้น'ฝิ่นอย'หนีกักกันโควิด-19
ให้รายงานตัว สสจ.ตามภูมิลำเนา
ภายใน 3 วัน ฝ่าฝืนโทษคุก-ปรับ
ตร.ขอศาลบุกค้นแหล่งพักสินค้า
บล็อกไวรัส สธ.เผยไม่พบผู้ป่วยติด
เชื้อรายใหม่ รักษาหายให้กลับบ้าน
เพิ่มอีก 2 ราย (อ่านต่อหน้า 5)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

พี่น้อง

รบ. ย้ำรับมือโควิด-19 ไหว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับมาจากไทย หรือพี่น้อง ประมาณ 70-80 คน หนีออกจากกรกักกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่กำลังนำตัวไปยังอาคารรับรองสัตว์หีบจขลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการคัดกรองว่า ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกันเพื่อเร่งติดตามแรงงานทั้งหมดกลับมา โดยขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ยังไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษ

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกระแสในสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลเอาไม่อยู่นั้น นางนฤมลกล่าวว่า มองว่าคงไม่ถึงขนาดนั้น รัฐบาลยังรับกับสถานการณ์ได้ และข้อเท็จจริงก็ได้แบ่งประเภทแรงงานเป็น 2 กลุ่มจากสองเมือง ตั้งแต่ที่สนามบินไปส่งที่สัตว์หีบแล้ว ส่วนกรณีนี้ขณะนี้ประชาชนตื่นตระหนก หาก 70-80 คนมีอาการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงมีการประณามว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ไร้สำนึกเสียมันกัน นางนฤมลกล่าวว่า เขายังไม่ได้ป่วยด้วยซ้ำ ทั้งนี้ ก็ต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งมีมาก่อน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงว่า ขณะนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สั่งการให้ น.พ.สุวธรรมชัย วัฒนาถึงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้เดินทางมาจากเกาหลีใต้ได้บ้าง เพื่อนำตัวกลับมากักกันโรค และดำเนินการติดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมโรคต่อไป

59คนไทยจากเกาหลีใต้เข้าสู่ศูนย์

เวลา 02.00 น.วันเดียวกัน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ พักเพื่อเฝ้าดูอาการ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คนที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ 59 คน แบ่งเป็นหญิง 32 คน ชาย 27 คน เดินทางมายังศูนย์ด้วยรถบัส ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรก โดยทั้งหมดต้องผ่านการคัดกรองโรคด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสิ่งของก่อนเข้าไปยังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามอาการ ซึ่งคัดแยกชาย-หญิงเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการ ห้องละ 3 คน โดยคนไทยที่กลับมามีทั้งหมดจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมื่นเวียนเข้ามาประเมินอาการ

ตลอด และคาดว่าวันนี้ประเทศไทยจะมีความเข้าใจการใช้ชีวิตตลอด 14 วันที่ยาตรารับรอง เพื่อคลายความกังวลให้กับคนไทยทั้ง 59 คน

เผื่อระวังทุกคนมาจากเกาหลี

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย พล.ร.ท.ธานี แก้วก่า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายณริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ น.พ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 แถลงถึงการรับคนไทยจากเกาหลีใต้เข้ารับสังเกตอาการที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้พักเพื่อเฝ้าดูอาการ ที่อาคารรับรองสัตว์หีบจขลบุรี

นายสาธิตแถลงว่า สธ.ได้ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลคนไทยกลุ่มนี้เป็นอย่างดีที่สุด ให้รับตัวไว้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จนพ้นระยะฟักตัวของโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของคนในประเทศ โดยจะนำแรงงานนอกระบบที่เดินทางมาจากทุกเมืองของเกาหลีใต้ หลังจากถูกคัดกรองที่สนามบิน หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ที่เหลือจะส่งเข้ารับไว้สังเกตอาการที่พื้นที่ควบคุมโรคฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งรองรับได้สูงสุด 750 คน ในส่วนแรงงานถูกกฎหมาย/ผู้เดินทางอื่นๆ จากเกาหลีใต้จะถูกคัดกรองที่สนามบิน หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน ที่เหลือจะถูกส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรค (Local Quarantine) ใกล้ภูมิลำเนา ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้ โดยจะมีระบบเฝ้าระวังติดตามอาการครบ 14 วันเช่นกัน

สั่งพี่น้องหนี-รายงานตัวใน3วัน

นายสาธิตกล่าวว่า สำหรับคนไทยกลุ่มแรกเริ่มทยอยเดินทางมาฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อเวลา 01.15 น. และเวลา 02.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 คน เป็นผู้ชาย 27 คน ผู้หญิง 33 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คน ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มเสี่ยงสูง 2 คน จากเมืองแทกูและเมืองคยองซังเหนือ ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ อากาศปกติ ไม่มีไข้ โดยสัมภาระทุกชิ้นที่นำติดตัวมา รวมทั้งรองเท้า และอุปกรณ์สื่อสารได้รับการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนขึ้นห้องพัก ทั้งนี้ สธ.ร่วมกับกองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ มีการตรวจวัดไข้ สอบถามอาการทุกวัน โดยแยกพักเป็นอาคารชายกับหญิง มีระบบรักษาความปลอดภัย รั้วกันโดยรอบ มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนอาหารวันละ 3 มื้อ

"มีผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 7 มีนาคม ที่ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับราชการ โดยหนีการกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 200,000 บาท จึงขอให้บุคคลในกลุ่มดังกล่าวไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ภูมิลำเนาที่พำนักอยู่ภายใน 3 วัน เพราะมีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทุกคนแล้ว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด" นายสาธิตกล่าว

สธ.เผยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุเทพ เพชรชมภู ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบุว่า วันนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติม

น.พ.ธนรักษ์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 50 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รวมกลับบ้านสะสม 33 ราย อยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยวิกฤต 1 ราย อาการคงที่ ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง จากการดำเนินงานระงับผู้เดินทาง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 4,366 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 130 ราย ในจำนวนนี้แพทย์ให้กลับบ้าน 2,629 ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค อยู่ในระดับค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่า สธ.ทำงานได้อย่างเข้มแข็ง สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยัน 106,000 ราย สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ลดลงชัดเจน จากเดิมมีผู้ป่วยรายวันหลักพัน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ราย ขณะนี้พบเป็นหลักร้อยราย ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนของพื้นที่ สธ.ประกาศเป็นเขตติดโรคนอกราชอาณาจักร 4 พื้นที่ คือ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี และใน 4 ประเทศที่ควรเลี่ยงการเดินทางไป คือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี พร้อมกันนี้ก็ได้อำนาจมองประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย สถานการณ์ต่างประเทศเช่นนี้จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยพบผู้เดินทางเข้ามาในประเทศที่มีโรคติดมาด้วยเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังผู้เดินทางอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการออกมามาตามความเหมาะสมต่อไป

เข้มผู้เดินทางจาก4ปท.เสี่ยง

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า มาตรการกับผู้เดินทางมาจาก 4 ประเทศที่เป็นเขตติดโรคนอกราชอาณาจักร กับส่วนของแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ เป็นคนละส่วนกัน โดยผู้เดินทางจาก 4 ประเทศที่เป็นเขตติดโรคนอกราชอาณาจักรมี 2 เรื่องคือ 1.จะให้ผู้เดินทางลงทะเบียนกับ สธ.เป็นระยะเวลา 14 วัน แจ้งอาการทางสุขภาพตามความเป็นจริงทุกวัน ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น แอปพลิเคชัน หากมีอาการก็จะดูแลอย่างรวดเร็วและหากมีการรายงานข้อมูลเท็จก็จะมีบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 2.ขอความร่วมมือกับผู้เดินทางที่กลับมาจากประเทศต่างๆ พักอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ออกไปข้างนอก และสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นที่เหลือ สธ.จะแนะนำให้ดูแลสุขภาพ หากพบอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ และขอความร่วมมือให้พักอยู่บ้านระยะเวลา 14 วัน มาตรการนี้จะเข้มขึ้นเหมือนกับ 4 ประเทศ แต่

ทั้งหมดนี้ใช้ทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ

ย้ำดูแลไม่ให้แพร่เชื้อสู่ครอบครัว

นพ.สุเทพกล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม แรงงานไทยนอกระบบที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ให้ไปเฝ้าระวังอาการที่ อ.สตีบ เป็น ชาย 27 คน หญิง 33 คน รวม 60 คน เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องในวันถัดไป สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศเกาหลีและที่อยู่ในประกาศเขตติดโรคนอกราชอาณาจักร 4 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนคนไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลี จะได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อติดสู่ครอบครัวหรือชุมชน ผู้สื่อข่าวถามว่า เทียบวันที่มาจากประเทศเกาหลีและได้รับการคัดกรอง ตามรายงานข่าวของนายสาวิตรี บิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เปิดเผยว่า มีผู้ที่สูญหายไป 60-80 คน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า เริ่มมีการคัดกรองที่เที่ยวบินแรกคือ LJ003 ซึ่งมีผู้เดินทางมาจากประเทศเกาหลี 104 คน ตั้งแต่เที่ยวบินนั้นเป็นต้นมาพบว่า มีแรงงานไทยนอกระบบกว่า 500 คน สธ.ได้คัดกรองผู้โดยสารทุกคน เพื่อเข้าไปในสถานที่สังเกตอาการ มาตรการนี้เป็นการลดความเสี่ยงทั้งกับประเทศไทยและครอบครัวของแรงงานที่กลับจากเกาหลีด้วย

เชื้อผื่นน้อยอาจตื่นตระหนก

“ความเป็นจริงเรื่องนี้เราดำเนินการอย่างความเห็นอกเห็นใจ รับรู้ถึงโอกาสที่แรงงานกลุ่มนี้จะกลับมาและอาจจะติดเชื้อมากลับมา อย่างเช่นกรณีคนไทยที่กลับจากอุซัน มีคนติดเชื้อ 1 คน

ทั้งๆ ที่ก่อนกลับมาโอกาสติดเชื้อต่ำ ก็ยังเจอได้อยู่ มาตรการนี้ดำเนินการไปเพื่อลดความเสี่ยงของประเทศและช่วยครอบครัวของแรงงานให้ปลอดภัย ยากเย็นยันกับทุกฝ่ายว่าเรารับคนที่เดินมาเฝ้าสังเกตอาการ เขายังไม่ป่วยและพื้นที่ที่ป่วย เราจะรู้โดยเร็วและรักษาทันที โอกาสที่โรคจะแพร่จากสถานที่เฝ้าสังเกตอาการแทบไม่มีเลย อยากเรียนให้คนไทยที่ตั้งแง่ว่า ไม่อยากให้สถานที่กักกันอยู่ตรงไหน อยากให้เปลี่ยนเป็นความร่วมมือจะดีกว่า ประเทศไทยต้องการสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ผ่านวิกฤตเหล่านี้ได้” นพ.ธนรักษ์กล่าว และว่า ส่วนกรณีที่มีคนหลุดรอดออกไปได้ น่าจะเป็นเที่ยวบินก่อนที่จะดำเนินการ เนื่องจากเที่ยวบินที่ดำเนินการไปอย่างเข้มงวดนั้น ทุกคนให้ความร่วมมือดี แต่เที่ยวบินก่อนหน้าที่จะดำเนินการก็มีความพยายามจัดการในการเข้าไม่ถูกต้อง และขอความร่วมมือ แต่ปรากฏว่าเรายังไม่สามารถเข้มงวดกับผู้เดินทางได้อย่างเข้าออกเข้าใจกัน เขาก็เกิดความตื่นตระหนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา ก็จะมีการติดตามตัวต่อไป

ชี้จุดสูงสุดการระบาด6-9ค.

เมื่อถามว่าโรคนี้ตามที่ระบุว่าโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกชักระยะนั้น จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไทยอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับประเทศอื่นว่าจะจัดการกับโรคได้อย่างไร โดยประเทศจีนทำงานได้อย่างเข้มแข็งจนขณะนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าประเทศอื่นทำได้ เรื่องนี้ก็จบลงเร็ว

(อ่านต่อหน้า 12)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 5

ฝึ้น้อย

แต่จากภาระประเมินก็จะพบว่ามีในบางประเทศที่มีระบบสาธารณสุขเข้มแข็งจัดการกับปัญหาได้ดี และบางประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอเมื่อมีโรคระบาดขึ้น เช่น สถานการณ์โรคโควิด-19 ใหญ่ เมื่อการระบาดเริ่มต้นแล้ว กว่าที่จะถึงจุดสูงสุดจะใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน ซึ่งโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น ในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอ ที่ไม่สามารถหยุดการระบาดได้ กว่าที่จะถึงจุดสูงสุดของการระบาดอาจใช้เวลา 6-9 เดือน ดังนั้น ในประเทศเหล่านี้หากไม่จัดการความเสี่ยงที่จะมีผู้เดินทางเข้ามาได้ เราก็จะเผชิญหน้ากับความเสียหายต่อเนื่อง แต่เราก็มีพยายามที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นลง

ผลตรวจหญิงไทยไม่พบเชื้อ

น.พ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า จากกรณีพบแรงงานหญิงชาวไทยเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา และคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบมีอาการไอ มีน้ำมูก ถูกส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบสถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อดังกล่าว และรอส่งตัวกลับบ้าน

ลีดแรก60คนอาการปกติ

เวลา 17.30 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจสีตหีบ พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ดี โฆษกกองทัพอากาศ แถลงข่าวสถานการณ์แรงงานเกาหลีใต้ ที่ต้องเผ่าดูอาการรอบเย็นว่า วันนี้มีแรงงานเกาหลีใต้เดินทางมาที่อาคารรับรองสีตหีบ อ.สีตหีบ จ.ชลบุรี เพิ่มอีก 83 คน จากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่มีแรงงานมาเผ่าดูอาการ 60 คน ผลตรวจเบื้องต้นลีดแรกทุกคนอาการปกติ ไม่มีไข้ ทำให้ปัจจุบันมีแรงงานที่เผ่าดูอาการอยู่ทั้งหมด 143 คน และจะเดินทางมาเพิ่มในคืนนี้อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือสีตหีบพร้อมรับได้ 400 คน จะพยายามขยายขีดความสามารถให้รับได้ถึง 750 คน

พันธุพิพยันไม่มีใครติดเชื้อ

ที่ห้างพันธุพิพ สาขาจามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี น.ส.วิมลนันทิ ศิริปัญญา เจ้าหน้าที่ขายและร้านค้าสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าพันธุพิพ กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "นพ.ภูพัฒน์ จิรจลโชค" ได้โพสต์ข้อความว่า "นำส่งมาบอก พันธุพิพจามวงค์วานมีคนติดเชื้อโควิดแล้ว เป็นเชี่ยแหละ ชั้น 3 แม่เจ้าใกล้เข้ามาทุกที" พร้อมด้วยโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่กำลังใช้น้ำยาฉีดทำความสะอาดภายในห้างว่า ยืนยันไม่มีผู้เข้าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในศูนย์การค้า และได้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดจากเหตุการณ์ที่มีการแพร่กระจายของข่าวลือภายในศูนย์การค้าพันธุพิพจามวงค์วาน และส่งคอมมอนไลน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านค้าเข้ามาในศูนย์การค้ารายหนึ่งติดเชื้อ

จามวงค์วาน และส่งคอมมอนไลน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านค้าเข้ามาในศูนย์การค้ารายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์การค้ายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

'บิ๊กตุ๋'สั่ง'กอร.รมน.-ทหาร'เสริม

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมหารือร่วมกับทุกเหล่าทัพ เพื่อรับทราบสถานการณ์และการสนับสนุน สธ.รับมือกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย พล.อ.ชัยชาญได้กำชับกับทุกเหล่าทัพว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ย้ำและสั่งการ ขอให้ กอร.รมน.จังหวัด เข้าไปสนับสนุนและร่วมเสริมการทำงาน กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งการร่วมดูแลคัดกรองที่สนามบินนานาชาติในพื้นที่ การเคลื่อนย้ายและการดูแลในพื้นที่ควบคุมโรคในแต่ละจังหวัดจัดตั้งขึ้น ขณะเดียวกันขอให้กระทรวงกลาโหมโดยทุกเหล่าทัพ เร่งจัดกำลังพลเพิ่มเติม เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาธารณสุข เพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบและมาตรการคัดกรองในทุกสนามบินนานาชาติภายในประเทศ และประสิทธิภาพในการนำทุกกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบควบคุมที่รัฐกำหนด

ผู้ป่วยโควิดบินจากไทยไปออสเตรเลีย

เรืออากาศเอก ประรตนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รับทราบจากทางการออสเตรเลียในการติดต่อตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย มีประวัติการเดินทางในเที่ยวบินที่ 473 กรุงเทพฯ-ปารีส เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญส่งมอบข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ตามที่ทางการออสเตรเลียร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้โดยสารที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ไม่ใช่ผู้โดยสารชาวไทย เบื้องต้นทางการออสเตรเลียได้ขอรายชื่อที่อยู่โดยสารที่บริษัทบริเวเนอเวอหน้า แควหลัง และแควเดียวกับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ 473 กรุงเทพฯ-ปารีสไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการติดตามพฤติกรรมและเฝ้าระวังโรคแล้ว

ยึดแผ่นบล็อกไวรัส-ส่งตรวจ

พล.ต.ต.นริศศักดิ์ เชาวนาคย์ ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ชนันท์นัทธ์ สารดลวิทย์แพทย์ ผกก.

4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำหมายค้นของศาลจังหวัดศรีอยุธยา และศาลอาญา เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านพฤกษวิมล ต.ประจักษ์ศิลปชัย อ.วิเศษ จ.ปทุมธานี และบ้านพัก ด.สุภาภบาล 5 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กทม. พบแผ่นป้าย หรืออุปกรณ์ห้อยคอในรูปแบบต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ราคาป้ายละ 300-500 บาทต่อชิ้น อาจอ้างสรรพคุณว่าปล่อยสารบางอย่างออกมา เพื่อช่วยกรองอากาศ ป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ นำมาใช้แทนหน้ากากอนามัยได้ เบื้องต้นสอบหมายนายโหนดและนายเอ็ม ผู้ดูแลสินค้า รับว่านำแผ่นดังกล่าวมาจำหน่ายในราคา 400 บาท จากนั้นทาง อย.จะส่งแผ่นที่ตรวจพบไปตรวจหาพบว่ามีการคลอรีนไดออกไซด์ ตามที่กล่าวอ้างจะจุดกำเนิดในคดีในข้อหาครอบครองวัตถุอันตราย โดยไม่ได้ใบอนุญาต หากไม่พบสารคลอรีนไดออกไซด์ก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาต่อไป

สอแท่งซื้อหน้ากากกรอง.แจกปชช.

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรับซื้อหน้ากากชนิดผ้าจากโรงงาน เพื่อแจกให้ประชาชนคนละ 3 ชิ้น 10 ล้านคน รวม 30 ล้านชิ้น ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่โครงการดังกล่าวจะต้องยกเลิก หลังจากได้หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจแล้ว ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่โรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผ้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแอนตี้แบคทีเรียในผ้า ซึ่งงบประมาณสูง อยู่ที่ชิ้นละประมาณ 7 บาท สูงกว่าโครงการที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการชิ้นละ 4.50 บาท ซึ่งระหว่างนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณาต้นทุนอีกครั้งว่าจะปรับลดหรือจะทำอย่างไรต่อไป หากไม่สามารถดำเนินการได้จริงๆ จะยกเลิกโครงการ

"ต้นทุนที่โรงงานนำมาเสนอ เป็นชนิดที่ใช้เทคโนโลยี มีเส้นใยกรองฝุ่น ป้องกันเชื้อโรคได้ จึงทำให้ต้นทุนสูงกว่าผ้าทั่วไป อยากให้ภาครัฐมีการทดสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนว่าคุณภาพดีผ้าที่กระทรวงมหาดไทยใช้มีมาตรฐานของยุโรปเบอร์เพียงพอต่อการกรองฝุ่นหรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่ผ้าบาง แม้ผ้าด้านมากับแล้ว ยังมีขนาดของรูที่ใหญ่ เชื้อโรคก็ผ่านเข้าหน้าได้อยู่ดี ก็ละมองโอจามไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเงิน 225 ล้านบาท จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สุดท้ายจะกลายเป็นขยะ 50 ล้านชิ้นอยู่ดี" แหล่งข่าวระบุ

หัวหินด้านใช้สถานกักฝึ้น้อย

ที่บริเวณหนองน้ำกาหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวหัวหินนับร้อยคน นำโดยนายสาธิต เสนอผุด ประธานชมรมพ่อค้าแม่ค้าเมืองหัวหิน กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการค้าเมืองหัวหินรวมตัวกันถือป้ายข้อความ "ไม่เอาฝึ้น้อย #Save Huahin" คัดค้านภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลกองทัพบก จะมีการนำฝึ้น้อยจากประเทศเกาหลีใต้มาปักตัวดูอาการจากเชื้อโควิด-19 ที่บ้านพักในเขตสวนสนประดิพัทธ์ และอาคารรับรอง ทอ.สนามบินอู่ผ้ายอ.หัวหิน ท่ามกลางความสนใจของเที่ยวทั้งชาว

ไทยและต่างชาติจำนวนมากที่เดินไปมาโดยมีกำลังตำรวจ สภ.หัวหิน ดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ 15 องค์การของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันคัดค้านว่าคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้มาปักตัวดูอาการในพื้นที่ อ.หัวหิน ด้วย

นายสาธิตกล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะที่ อ.หัวหิน ได้รับผลกระทบหนัก โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขณะนี้เริ่มนักท่องเที่ยว ถ้าหากยังมีการนำผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมาร่วมด้วยสถานที่ที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีผลกระทบเพิ่ม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ทราบไม่กล้ากลับมาเที่ยวหัวหินเป็นการตอกย้ำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวหัวหินย่ำแย่ลงไปอีก จึงขอวิงวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าวและเชื่อว่ากองทัพจะมองหาสถานที่อื่นที่เหมาะสมมากกว่านี้

สั่งปิดร.ร.ชุมชน5วันป้องไวรัส

ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง หมู่ 5 ต.หลุมรัง อ.โป่งพลอย จ.กาญจนบุรี พบนายอิทธิพล กาญจนโรจน์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง นายอุทิศ ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลุมรัง นายบุญไชย อุทุม พอ.ร.พ.สต.หลุมรัง และบุคลากรครูผู้ช่วย ถูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว กว่า 30 คน กำลังช่วยกันล้างทำความสะอาด โรงอาหาร ห้องเรียน และอื่นๆ ซึ่งทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งมีอย่างรัดกุมตามที่ได้รับแจ้งว่าจะปิดโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง เป็นเวลา 5 วัน พร้อมกับจัดกิจกรรมบักคิลินนิ่ง ทำความสะอาดทั้งโรงเรียนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 2 คน เพิ่งเดินทางกลับจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หัวหินเกรงว่าอาจจะติดไวรัสโควิด-19

นายอิทธิพลเปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ทางโรงเรียนได้มีมาตรการคือให้ชุมชนและคณะครูมาช่วยกันทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อภายในห้องและอาคารเรียนทั้งหมด ปกติในวันพุงนี้คือวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบก่อนเปิดเทอม แต่ตนตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้เพราะเกรงว่าจะจะมีเชื้อโรคต่างๆ ติดอยู่ตามโรงเรียน จึงได้สั่งการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16-18 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่เด็กๆ ต้องมาสอบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านที่มา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

เรียนที่โรงเรียนจะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการการป้องกันของโรงเรียน

ทั่วโลกติดเชื้อโควิด1.05แสน

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 105,940 คน ใน 95 ประเทศทั่วโลก การติดเชื้อนอกจีนมากที่สุดที่เกาหลีใต้ 7,134 คน อิตาลี 5,883 คน อิหร่าน 6,566 คน ส่วนที่ติดเชื้อมากที่ฝรั่งเศส 949 คน เยอรมนี 799 คน บราซิล 696 คน สเปน 500 คน ญี่ปุ่น 461 คน สหรัฐ 424 คน สวิตเซอร์แลนด์ 218 คน อังกฤษ 206 คน เนเธอร์แลนด์ 188 คน เบลเยียม 169 คน สวีเดน 161 คน นอร์เวย์ 147 คน สิงคโปร์ 138 คน ฮังการี 108 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศจีนอยู่ที่ 3,097 ราย ตามมาด้วยอิตาลี 233 ราย อิหร่าน 194 ราย เกาหลีใต้ 50 ราย สหรัฐอเมริกา 19 ราย ฝรั่งเศส 16 ราย ญี่ปุ่น 13 ราย สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออยู่ที่ 58,402 คน

ญี่ปุ่นพบพนักงานเซเว่นติดโควิด

วันเดียวกัน บริษัทเซเว่นแอนด์โอโฮลดิ้ง บริษัทเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลีกเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศญี่ปุ่น ระบุว่าพนักงานชายเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดยามานาชิ จังหวัดทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ติดเชื้อโควิด-19 โดยบริษัทได้สั่งปิดเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาดังกล่าวลงเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่หลังจากพนักงานชายรายดังกล่าวได้รับยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 7 มีนาคม นอกจากนี้ บริษัทยังมีคำสั่งให้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ในทุกสาขาทั่วประเทศ เช่น การสั่งการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น

ด้านหน่วยงานปกครองส่วนจังหวัดยามานาชิรวมไปถึงสำนักงานเอ็นเอชเค รายงานด้วยว่าในจังหวัดยามานาชิมีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 1 ราย เป็นชายในวัย 20 ที่มีอาการสาหัสโดยมีอาการหมดสติ มีไข้ มีอาการปอดอักเสบร่วมกับอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการซึ่งพบได้น้อยมากจากการติดเชื้อโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 1,100 รายแล้ว

นิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉิน

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สหรัฐ รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 19 ราย โดยตอนนี้มีกว่าครึ่งหนึ่งของ 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้ามระบุว่า ผู้เสียชีวิต 2 รายล่าสุด อยู่ในเคา

นตี รัฐอริโซนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ขณะที่นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 มีนาคมว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในนิวยอร์ก ได้เพิ่มขึ้นอีก 13 ราย รวมเป็น 89 ราย พร้อมกันนี้ นายคูโอโมได้ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นในรัฐนิวยอร์ก เพื่อเปิดทางให้มีการจัดซื้อและเช่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ในตอนนี้ นอกจากนี้ ยังมีรับแคนซัส มิสซูรี และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรก

เรือสำราญมะกันพบติดเชื้ออื้อ

บริษัทปรีนเซสครุส บริษัทเจ้าของเรือสำราญดิแกรนด์ปรีนเซส เรือสำราญของสหรัฐอเมริกา ที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่าเรือสำราญเตรียมเทียบท่าเมืองโอ๊คแลนด์ หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้แล้ว หลังจากล่าสุดตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บนเรือแล้ว 21 ราย ในจำนวนนี้ 19 รายเป็นลูกเรือ และอีก 2 รายเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกัน จากการตรวจร่างกายไปทั้งสิ้น 45 ราย บริษัท เจ้าของเรือสำราญที่มีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งสิ้น 3,533 คนระบุว่า จะเริ่มปล่อยผู้โดยสารที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนก่อนในวันที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ กำหนดการเข้าเทียบท่าของเรือสำราญดังกล่าวล่าช้าลงหลังจากได้รับคำแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา โดยนายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดจะต้องเข้ารับการรักษาร่างกายและเข้าสู่มาตรการกักกันโรคหากจำเป็น

อิตาลีสั่งกักโรค16ล้านคน

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม รัฐบาลอิตาลีออกคำสั่งปิดแคว้นลอมบาร์ดี ซึ่งเป็นแคว้นที่ร่ำรวยและมีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุดทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมีเมืองเอกคือมิลาน ภายใต้มาตรการใหม่ในความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 หลังยอดตายจากโควิด-19 ในอิตาลียังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ติดเชื้อเข้าใกล้ 6,000 รายแล้ว

โดยนายจัสเชเปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ได้ใช้อำนาจในการลงนามในคำสั่งจำกัดการเคลื่อนที่รวมพื้นที่ราว 1 ใน 4 ของประเทศอิตาลี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในอิตาลีขณะนี้ พื้นที่การควบคุมดังกล่าวจะรวมไปถึงแคว้นลอมบาร์ดี และอีก 15 จังหวัดเป็นอย่างน้อย ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมาตรการพิเศษดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน โดยจะกระทบกับประชากรถึง 16 ล้านคน ในแถลงการณ์ของคอนเตระบุว่า สำหรับลอม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

บาร์ดีและจังหวัดอื่นๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ถูกคนในพื้นที่จะต้องห้ามการเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่กักกันเหล่านี้ รวมไปถึงภายในพื้นที่ที่ถูกกักกัน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงตามแดกรณีและหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงจะได้รับอนุญาต ทั้งนี้ อิตาลีมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 233 ราย และติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 5,883 คน

หน.พรรคอิตาลีติดโควิด-19

นายนิโกลา ซินกาเรตตี หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยอิตาลี หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ได้ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายซินกาเรตตี ผู้ที่เป็นประธานบริหารงานในแคว้นลาซิโอ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ตนได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสและอยู่ระหว่างการกักกันโรคอยู่ที่บ้าน โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทางการอิตาลีได้ติดต่อไปยังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับตนในช่วงที่ผ่านมาแล้วเพื่อตรวจร่างกาย โดยนายซินกาเรตตียืนยันคำพูดของตนเองที่ระบุว่าก่อนหน้านี้ว่าอย่าตื่นตระหนกและว่ารัฐบาลและชาวอิตาลี จะสู้กับการแพร่ระบาดต่อไป ทั้งนี้ นายซินกาเรตตีนับเป็นนักการเมืองชื่อดังรายแรกที่ติดเชื้อ โดยก่อนหน้านี้มีสมาชิกสภาในแคว้นลอมบาร์ดี ติดเชื้อไปแล้ว 2 ราย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นทีมรักษาความปลอดภัยของมัตเตโอ ซัลวินี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยอิตาลี ติดเชื้อด้วย

โรงแรมกักโรคลดระดับ10ศพ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม กระทรวงบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของจีน แจ้งว่า เหตุโรงแรมซินเจีย ในเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ที่ใช้กักกันตัวผู้ป่วยโควิด-19 พังถล่มลงมาเมื่อคืนก่อนหน้า มีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้กว่า 40 คน ในจำนวนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ 37 ราย และมีอาการบาดเจ็บสาหัส 5 ราย จากที่มีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้ติดอยู่ได้

ซากอาคาร 71 คน โดยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเล มีการเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำหน้ากากอนามัยสวมใส่ให้เด็กชายหนึ่งที่กำลังถูกนำตัวออกมาจากใต้ซากปรักหักพัง ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้สารฆ่าเชื้ออึดให้กันและกันระหว่างการเปลี่ยนผัดทำงาน ทั้งนี้ ล่าสุดทางการจีนได้สั่งการให้มีการกักกันโรคในพื้นที่โรงแรมดังกล่าวแล้ว

มัลดีฟส์พบติดเชื้อ2รายแรก

อาลี วาฮิด รัฐมนตรีท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 2 รายแรกของประเทศแล้ว เป็นพนักงานของรีสอร์ทที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเข้าพักก่อนจะเดินทางกลับประเทศและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในเวลาต่อมา โดยเวลานี้ทางการมัลดีฟส์ได้ทำการกักโรคผู้ติดเชื้อทั้งสองคนแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลมัลดีฟส์ได้สั่งการให้มีการปิดเกาะ 2 เกาะด้วยกันคือ เกาะคูเรดูอิสแลนด์รีสอร์ท และเกาะซัมเมอร์อิสแลนด์รีสอร์ท ลงแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลมัลดีฟส์ระบุว่า พบชาวฝรั่งเศสสองรายบนเกาะซัมเมอร์อิสแลนด์ มีอาการของโรคและถูกสั่งให้กักกันโรคไปก่อนหน้านี้ โดยทางการสั่งการให้ปิดการเดินทางเข้าออกจากทั้งสองเกาะลง และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ล่าสุดยังไม่ชัดเจนว่ามีนักท่องเที่ยวที่คนที่ต้องติดอยู่ในทั้งสองเกาะดังกล่าว

อิหร่านดับพุ่งวันเดียว49ศพ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิหร่าน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนเสียชีวิตในอิหร่านพุ่งขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นอีก 49 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็น 194 รายแล้ว ขณะที่ผู้ติดเชื้อรวม 6,566 รายแล้ว ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลานี้พุ่งสูงกว่า 6,900 รายแล้ว